



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองบริหารการคลัง กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง โทร. ๐ ๒๕๓๙ ๘๖๘๖ เบอร์ภายใน ๓๔๐๔

ที่ กษ ๐๕๐๔.๒/ ๑๑๗

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเชิญประชุมซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้ากลุ่ม

ตามที่กองบริหารการคลังได้ทบทวนการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของหน่วยงานส่วนกลางที่ส่งไปสำคัญให้กองบริหารการคลังดำเนินการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังที่กำหนดให้หน่วยงานส่วนกลางถือปฏิบัติเพื่อรองรับการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ พบว่ายังมีขั้นตอนการปฏิบัติงานบางอย่างที่ต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบที่ออกใหม่และเพื่อให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว นั้น

ในการนี้ กองบริหารการคลัง มีความประสงค์ขอเชิญหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวนหน่วยละ ๒ ท่าน เข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เพื่อให้หน่วยงานมีความเข้าใจและถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตรงกัน ส่งผลให้การปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของหน่วยงานส่วนกลางมีประสิทธิภาพมากขึ้น และการเบิกจ่ายเงินเป็นไปอย่างรวดเร็ว ในวันศุกร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น ๗ อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง ตามระเบียบวาระการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้ โดยให้หน่วยงานดำเนินการดังนี้

๑. แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมผ่านหน้า Web page กองบริหารการคลัง เมนู “การประชุมกองบริหารการคลัง” ภายในวันศุกร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. ทั้งนี้ หากเกินเวลาที่กำหนดจะไม่สามารถลงชื่อเข้าร่วมประชุมได้

๒. ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมและดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม ได้ที่หน้า Web page กองบริหารการคลัง เมนู “การประชุมกองบริหารการคลัง” ได้ในวันพุธที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป หากพบว่ารายชื่อคลาดเคลื่อนโปรดติดต่อ กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง เบอร์โทร ๐ ๒๕๓๙ ๘๖๘๖ และให้นำเอกสารประกอบการประชุมมาในวันเข้าประชุมด้วย

๓. เมื่อตรวจสอบรายชื่อครบถ้วน ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละท่าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ถ่ายภาพ หรือบันทึกภาพหน้าจอ (Capture) QR Code ที่ปรากฏ ท้ายชื่อของท่าน และนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่กองบริหารการคลังเพื่อสแกนรายชื่อในวันเข้าประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและเข้าร่วมประชุมในวัน เวลาดังกล่าว

(นางมยุรีย์ สุนทรธรรม)

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง